



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เรื่องที่หนึ่ง การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาวลัดยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- ขอเชิญสมาชิกฯ จำนวน ๕ ท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

- รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่อง ปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานฯ ได้อนุญาตให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ นายพรชัย จุฑามาศ นายเชมทัต สุคนธสิงห์ และ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อนวัตกรรม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน จากนั้น สมาชิกฯ อภิปราย และกรรมการฯ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ คณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๒	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่ง รายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการ ของตำรวจ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานฯ ได้อนุญาตให้ พลตำรวจเอก ชัยยง กิรติขจร อนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พันตำรวจเอกหญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์ รองผู้บังคับการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และ พันตำรวจโท เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน จากนั้น สมาชิกฯ อภิปราย และกรรมการฯ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ คณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๓	เสียง
งดออกเสียง	๗	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อน ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป และเลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๓ นาฬิกา

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกรัฐสภา

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ที่เป็นเลิศของศูนย์ดำรงธรรม และการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการการร้องทุกข์ของ ประชาชน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้เสนอรายงานจากนั้นสมาชิกฯ อภิปราย และประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๑	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง การปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานฯ ได้อนุญาตให้ พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลานเลิศบุญ ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์ นายจำลอง อนันตสุข นายเริงศักดิ์ กัลยาณชาติ นายมณฑล เจียมเจริญ และนางพรรณประภา อินทวิทย์นันท์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้เสนอรายงานจากนั้นสมาชิกฯ อภิปราย และประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้วที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๑	เสียง
งดออกเสียง	๕	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อน
ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป และเลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๓ นาฬิกา

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมครั้งที่ ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการธิการ ขอนำเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

คณะกรรมการมีข้อเสนอการปฏิรูป ดังนี้

๑) ให้มีการทบทวนปรับแก้รัฐธรรมนูญให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ของบ้านเมือง ในระยะเวลาทุกๆ ๑๐ ปี นับแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับ

๒) ให้มีการสร้างระบบคุณธรรมที่จะทำให้การเมืองเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง “คน” ให้มีการพัฒนาทางการเมืองที่ดีขึ้น

๓) ให้มีการปฏิรูปการใช้อำนาจอรัฐในระบบความชอบธรรมโดยให้มีการทบทวนและตรวจสอบในระดับยุทธศาสตร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาการบริหารประเทศ ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของหน่วยงานของรัฐในทุก ๆ ๕ ปี

๔) ให้มีการพัฒนาคนโดยการสร้างประชาชนและสร้างนักการเมืองที่ดี

๕) ให้มีการสร้างกลไกและระบบเพื่อแก้ปัญหาการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

๖) ให้มีองค์กรและกลไกตรวจสอบตลอดจนมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อกำกับ ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจอรัฐ

๗) ให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

๘) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกมากกว่าที่ผ่านมา ด้วยการเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นเคร่งครัดและจริงจัง

๙) ให้มีการสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ และให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

**๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา เรื่อง “แผนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา”**

คณะกรรมการข้าราชการมีข้อเสนอการปฏิรูป ดังนี้

๑) ให้มีการจัดตั้ง “กระทรวงอุดมศึกษา” ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นการเฉพาะ

๒) ให้แยกการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา ออกจากการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างชัดเจน และเน้นการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีการจัดแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๕ ประเภท คือ ๑) มหาวิทยาลัยวิจัย
๒) มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเฉพาะ ๓) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ๔) สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
๕) สถาบันการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี กระทรวงอุดมศึกษาที่จะถูกจัดตั้งขึ้นใหม่จึงควรเป็นรูปแบบ
ผสม โดยมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็นหลายระบบ
โดยการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยจะเกิดการแบ่งหน่วยงานออกเป็นระดับกรมหรือเทียบเท่าอย่างน้อย
๓ สำนักงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัย และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒) สำนักงานคณะกรรมการสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมและม็องานรัฐพิธีบริเวณอาคารรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้งานรัฐพิธีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรให้งดการประชุมสภาฯ ในวันดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่สาม ข่าวดัง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑. แลกงข้าวกรณีเหตุระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครื่องงาม โฆษกกรรมการฯ และคณะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันที่ โดยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเป็นการลอบวางระเบิด ภายในโรงพยาบาล และเป็นบริเวณที่มีประชาชน และผู้ป่วยสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จึงขอประณามผู้ก่อเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สถานพยาบาลเป็นที่ก่อเหตุร้าย ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ป่วย และผู้มาติดต่อรับการรักษาเป็นจำนวนมาก ถือเป็นกรกระทำที่ไร้ศีลธรรม ขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพราะแม้ในภาวะสงคราม ก็ไม่มีใครโจมตีโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตลอดมา แต่ขณะนี้มีการโจมตีโรงพยาบาล ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้ หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีก และขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว

๒. กรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แลกงข้าวภายหลังการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แลกงข้าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยกล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมของ สปท. ในสัปดาห์หน้าดังนี้

๑. วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการปฏิรูป ๒ เรื่อง คือ

- พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

- พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “แผนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา”

ส่วนในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดประชุม เนื่องจาก เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมและมีงานรัฐพิธีบริเวณรัฐสภา

เรื่องทีสี่ กิจกรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จะเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล”

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารระสมบัติ ประธานกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล” โดย นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานอนุกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ และการอภิปรายเรื่อง “แนวทางปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล” โดย ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ นายไพบุลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ดำเนินการอภิปราย โดย นายอนุศิษฐ์ คุณากร รองประธานอนุกรรมการฯ คนที่สอง (อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) สำหรับการนัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล ตลอดจนเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป